



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
27 มิถุนายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ความคืบหน้าหลังปลดล็อกกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก., thebangkokinsight, TNN)

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สร.เน้นย้ำหลักการปลดล็อกกัญชาเพื่อใช้ในการแพทย์และไม่ใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม จึงมีการออกประกาศเรื่องกลิ่นและควัน เพราะห่วงเรื่องการนำไปจัดส่งเสริมการขาย การปาร์ตี้กัญชา หากพบมีการสูบจะมีการตรวจเตือน เฝ้าระวังและรายงานผล นอกจากนี้ ทีมที่ลงไปตรวจสอบร้านอาหารพบว่าร้านได้แจ้งกับลูกค้าว่าใส่กัญชาเพราะเป็นจุดขายของร้าน ย้ำว่าร้านต้องติดป้ายเมนูกัญชา เพราะไม่ใช่ทุกคนที่อยากกิน ทั้งนี้ ได้รับความรายงานประปราย หน่วยงาน อปท. และจนท.สร.ในพื้นที่ต้องไปสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) ให้เกิดขึ้น รวมถึงเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม
- อย.รายงานสถิติการเข้าใช้งานแอป “ปลูกกัญ” ณ วันที่ 25 มิ.ย.65 พบมีประชาชนเข้าใช้งานระบบ 41,825,920 ล้านครั้ง ลงทะเบียน 934,629 คน ออกใบรับจดแจ้งกัญชาแล้ว 905,574 ใบ ออกใบรับจดแจ้งกัญชง 29,055 ใบ
- ผศ.ญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผจก.ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) จุฬาฯ กล่าวว่า กพย. ร่วมกับ สสส. และชมรมเภสัชชนบท เร่งพัฒนาระบบการเฝ้าระวังกัญชาอย่างเร่งด่วน สร้างความร่วมมือผู้นำเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการปัญหาระบบยาในพื้นที่ และพัฒนาเป็นเครือข่ายทำงานเฝ้าระวังกัญชาในพื้นที่นำร่อง 8 จว. ได้แก่ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ขอนแก่น สกลนคร หนองบัวลำภู อ่างนาจเจริญ พระนครศรีอยุธยา และเชียงราย



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศไทย 27 มิ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,378 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,514,155 ราย เสียชีวิต 17 ราย เสียชีวิตสะสม 30,592 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,834 ราย รักษาหายสะสม 4,460,250 ราย ยังรักษาอยู่ 23,313 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 548,977,232 (+41,839) ราย เสียชีวิต 6,350,810 (+45) ราย รักษาหาย 523,929,449 (+67,957) ราย

ประเด็นสำคัญ

1. โอมิครอน BA.4 และ BA.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกการกลายพันธุ์ของโอมิครอน BA.4, BA.5 สธ. ติดตามอย่างใกล้ชิด แม้องค์การอนามัยโลกจะจัดให้เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลและต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากมีความสามารถในการแพร่เชื้อเพิ่มขึ้น หลบภูมิคุ้มกันได้มากขึ้น แต่ยังไม่มีความรุนแรงมากขึ้น



สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, ch7, thebangkokinsight)

- ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 พบข้อมูลมาหลายเดือนแล้ว โดยเฉพาะทางยุโรปพบอัตราติดเชื้อกลับมาสูงขึ้นเป็นหมื่นรายต่อวัน เริ่มทดแทน BA.2 แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่ารุนแรงมากกว่า ถือเป็นสายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าติดตาม เหตุที่แพร่กระจายมากและเร็วขึ้น มองได้ 2 แ่ง คือ 1. ตำแหน่งการกลายพันธุ์ และ 2.คนเริ่มผ่อนคลายมาตรการหน้ากอนามัย สำหรับไทยที่เปิดประเทศมีผู้เดินทางเข้าเป็นหมื่นคน สิ่งที่ต้องย้ำคือ ฉีดวัคซีนตามคำแนะนำของ สธ. ที่พบว่าการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ป้องกันติดเชื้อได้ร้อยละ 25 แต่ถ้าฉีด 4 เข็ม จะเพิ่มสูงถึงร้อยละ 70-75 ส่วนตัวแนะนำให้ฉีด 4 เข็มในกลุ่มคนทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้าเป็นเข็มที่ 5

- ขณะนี้สถานการณ์การครองเตียงผู้ป่วยโควิด 19 ใน รพ.ศิริราช เพิ่มขึ้นชัดเจน สาเหตุของการเข้ารักษาตัวเพราะโรคประจำตัวที่มีอยู่อาการแยลง จึงต้องเข้า รพ. แต่ก่อนทำการรักษาต้องตรวจหาเชื้อก่อน ทำให้ทราบว่าเป็นโควิด 19 ด้วย ส่วนข้อมูลผู้ป่วยที่อาการรุนแรงยังไม่เพิ่มขึ้น

2. เด็กติดโควิดเพิ่มหลังเปิดเทอม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, คมชัดลึก, ข่าวสด, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ch3plus, amarintv, springnews, ch7, thebangkokinsight)

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ยง กุวัชรวรรณ หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์ฯ โปสต์ว่า หลังเปิดเทอมแล้วพบเด็กติดเชื่อเพิ่มขึ้นอย่างมาก และกระจายตัวติดในครอบครัว เป็นไปตามคาดการณ์ว่าโควิด 19 จะระบาดมากตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปและจะสูงสุดในเดือนกรกฎาคม-กันยายน และจะเริ่มลดลงในเดือนตุลาคม-ธันวาคม แล้วก็จะระบาดใหม่ในเดือนมกราคมเหมือนกับไข้หวัดใหญ่ของทุก เป็นลักษณะของโรคทางเดินหายใจประจำฤดูกาล คาดการณ์วันนี้มีผู้ป่วยมากกว่า 10 เท่าของที่รายงาน เพราะส่วนใหญ่มีอาการน้อย ตรวจ ATK รักษาตนเอง และจำนวนหนึ่งไม่มีอาการ เพราะจากการศึกษาในเด็กโดยการตรวจเลือดพบว่า เด็กประมาณครึ่งหนึ่งมีหลักฐานการติดเชื้อโดยไม่มีอาการ</p> <p>3. ข้อเสนอแนะรับมือโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์)</p> <p>- นพ.จรง เมืองชนะ กรรมการนโยบายพรรค สอท. และอดีต ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เสนอให้ภาครัฐและเอกชนให้บริการเจลแอลกอฮอล์กับประชาชนเช่นเดิม ในส่วนของผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนกว่า 7 ล้านคน ขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ และเสนอว่า อย. ควรออกจาก สธ. ให้เป็นองค์กรอิสระ มีศักยภาพพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเรื่องของยาให้มีคุณภาพสูงมากขึ้น เพราะมีปัญหาคอขวด พบว่าเมื่อวิจัยวัคซีนได้แล้ว ส่งเรื่องถึง อย. แล้ว ยังขาดผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นชอบ จึงชะลอไว้อีก เป็นภาระรอให้ประเทศอื่นทำก่อนประเทศไทยจึงดำเนินการที่หลัง</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ สก๊อปหน้า 1</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ โปสต์ข้อมูลงานวิจัยที่เพิ่งเผยแพร่ใน NEJM ทั่วโลกกังวลสายพันธุ์ BA.4 BA.5 และ BA.2.12.1 เพราะแพร่เชื้อไวขึ้นแล้ว ยังติดต่อกันไม่ว่าจะภูมิจากวัคซีน หรือภูมิจากการเคยติดเชื้อมาก่อน พร้อมแนะควรดำเนินชีวิตอย่างมีสติและระมัดระวังอยู่เสมอ ได้แก่ 1.ติดตามข่าวสารสถานการณ์การระบาด 2.ประเมินความเสี่ยงในชีวิตประจำวันว่าในแต่ละสถานที่ แต่ละกิจกรรมมีความเสี่ยงมากหรือน้อย 3.ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคโควิด-19 อยู่เสมอ 4.พึงรับรู้ว่าจะติดเชื้ออาจทำให้เกิด Long COVID ได้ 5.การใส่หน้ากากอนามัยยังเป็นตัวช่วยสำคัญในการลดความเสี่ยงในการติดโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ สก๊อปหน้า 1</p> <p>- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา สวทช. เผยการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ในผู้ป่วยโควิดมีข้อมูลระบุว่า ส่งผลไปถึงคุณสมบัติของจุลชีพต่างๆ ที่อยู่ในลำไส้ (Gutmicrobiota) ของผู้ป่วย โดยผู้ป่วยสามารถกำจัดไวรัสให้หมดไปจากร่างกายแล้วแต่ระบบจุลชีพในลำไส้เปลี่ยนแปลงไป ที่สำคัญการยังอยู่กับผู้ป่วยไปนานหลังจากไวรัสถูกกำจัดออกไปหมดแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ กระจก 8 หน้า</p> <p>- เมื่อประกาศให้โควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น การถอดหน้ากากอนามัยจะไม่มีคามผิดอีกต่อไป แต่ภาครัฐยังแนะนำให้ใส่ในบริการขนส่งสาธารณะทุกประเภท ในพื้นที่ที่มีคนอยู่แออัด ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ ขณะที่ขั้นตอนการรักษาโควิด 19 จะเป็นการรักษาตามสิทธิที่มี ในด้านเศรษฐกิจมีการเดินทางเปิดกิจกรรมต่างๆ และการเปิดรับบท.ต่างชาติ โดยไม่ต้องใช้ผลการตรวจ RT-PCR หรือ ATK ดังนั้น ในช่วงเปลี่ยนผ่านทุกคนควรทำความเข้าใจ และยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกรณีการระบาดที่เพิ่มขึ้นของโควิด 19 โอไมครอนสายพันธุ์ใหม่ BA.4 และ BA.5 ซึ่งคาดว่าส่งผลต่อสุขภาพรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์เดิม</p>	
<p> โรคฝีดาษวานร</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ch3plus, ch7, amarin, nationtv, thebangkokinsight, TNN, mcof, xinhuathai)</p> <p>-WHO เผยว่า การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงในปัจจุบัน ไม่เข้าข่ายเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (PHEIC) หรือการเฝ้าระวังทางสาธารณสุขระดับสูงสุดขององค์การฯรายงานสถานการณ์</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>e-Health</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ว่าไรตี้</p> <p>- สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) พัฒนา "e-Health" เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางดิจิทัลที่ทำให้การเข้าถึงข้อมูลของผู้รับบริการด้านสุขภาพง่ายขึ้น ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน เพื่อเป็นข้อมูลในการวินิจฉัยโรคที่สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบการรักษาพยาบาลในไทย เป็นช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถานพยาบาล และติดตามสถานะการรักษา อีกทั้งยังเริ่มต้นพัฒนาระบบ MOPH ID เพื่อใช้แทนตัวบุคคลเพื่อความมีเสถียรภาพในการจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยต่างด้าว หรือกลุ่มที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน</p> <p>นอกจากนี้ ETDA ยังได้ร่วมมือกับ สธ. ก.ดิจิทัลฯ ก.แรงงาน และสภาอุตสาหกรรม พัฒนาระบบ "MOPH Certificate" ออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัล ผ่านแอปหมอพร้อม ด้วยเทคโนโลยี Digital Signature หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งยืนยันตัวตนบุคคลได้อย่างปลอดภัย พร้อมส่งเสริมให้เกิดการใช้ในสถานประกอบการ ทั้งในสถานพยาบาลรัฐและเอกชน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>Healthcare 2022</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน ,เว็บไซต์มติชน</p> <p>- นพ.พนัธ คุรุชกุล นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย กล่าวว่า แนวโน้มสังคมสูงวัยในประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ มีสัดส่วนประชากรร้อยละ 20-30 ของประชากรทั้งประเทศ จึงกำหนดจัดงานมหกรรมสุขภาพประจำปี "เฮลท์แคร์" ในธีม "Healthcare 2022 จักรวาลผู้สูงอายุ" ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 20.00 น. ที่ศูนย์การค้าสยามมิตราทาวน์ กทม. โดยจับมือพันธมิตรทั้ง รพ. รัฐและเอกชน หน่วยงานสังกัด สธ. และภาคเอกชน สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสังคมผู้สูงอายุ ครบทุกมิติ นำรู้ ทั้งเรื่องการดูแลสุขภาพ นวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น การเตรียมความพร้อมด้านการเงินและกฎหมายนำรู้ เวทีเสวนาในประเด็นสุขภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา กว่า 30 ราย เวทีสนทนาการเวิร์กช็อปดูแลสุขภาพ นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริง และโซนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ กิจกรรมสอยดาวมอบรายได้ให้การกุศลทั้งหมด</p>	